

กรมป่าไม้พนักกำลังในการจัดฝึกรวม ลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

กรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดฝึกรวมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อลดอัตราการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า เน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลกสงคราม จ. พิษณุโลก

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า จากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่มีอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ฝนแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าในหลายพื้นที่ ระหว่างกลุ่มผู้บุกรุกและเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดมาซึ่งหากปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไขความขัดแย้งอาจจะพัฒนาไปสู่ความแตกแยกได้ ไม่ควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่เพียงฝ่ายเดียว ทุกคณะ ทุกสาขาอาชีพ จะต้องแสวงหาแนวทางช่วยกันแก้ไขปัญหา จะต้องเข้าไปชี้แจงราษฎรให้มีจิตสำนึก มีการลงมือปลูกต้นไม้ในพื้นที่ครอบครอง เชื่อแน่ว่าสภาพป่าไม้จะต้องเพิ่มขึ้นและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกโดยทางอ้อมทำให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้ไม่ยอมขาดพื้นที่ต้นไม้ แต่เดิมนั้นเราเคยใช้วิธีการปราบ

ปรามจับกุมผู้กระทำความผิด ไม่สามารถทำให้ขบวนการตัดไม้ทำลายป่าหยุดลงได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ โดยให้ราษฎรที่อาศัยในบริเวณป่า หรือใกล้ป่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันรักษาป่า

"กรมป่าไม้จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินการจัด โครงการร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดฝึกรวมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ในพื้นที่อำเภอที่มีพื้นที่ป่าไม้

โครงการจัดฝึกรวมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครพิทักษ์ป่ามีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการคือ 1. เพื่อลดอัตราการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าด้วยเหตุผลและความจำเป็นนานาประการ 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจเรื่องป่าไม้ในแนวทางที่ถูกต้อง 3. เพื่อให้ราษฎรเกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นตนเอง 4. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกรวมทุกท่านที่จะนำไปสู่การเป็นราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า"

นายบุญชอบ กล่าวปิดท้ายว่า โครงการดังกล่าวจะมอบหมายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และติดตาม

ผลการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมิติของป่าไม้ ที่จะสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าใจ รู้จัก ร่วมรักษา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขอคืนผืนป่าถวายราชาของแผ่นดิน กำหนดมาตรการ 4 บ คือ บ แรก "บอกกล่าว" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทุกกลุ่มเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ บ สอง คือ "บังคับใช้กฎหมาย" ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย บ สาม "บูรณะ" คือ การฟื้นฟูพื้นที่ขอคืนได้แล้วตามกฎหมายนำกลับมาฟื้นฟูผืนป่าให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่ และ บ สี่ คือ "บูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน"